

**NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI****MỘT SỐ HIỆU QUẢ THIẾT THỰC TỪ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 3 GIẢM CỦA THÀNH PHỐ****TRƯƠNG THỊ HIỂN (\*)**

Từ những năm 1990, thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, hợp tác quốc tế được mở rộng thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như các nguồn lực trong nước để xây dựng và phát triển ngày càng tăng, tạo nên những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Là địa phương có dân số trên 8 triệu người, trong đó người nhập cư từ các địa phương khác đến mưu sinh chiếm khoảng 35%, lưu lượng khách vãng lai trong và ngoài nước đến tham quan du lịch và làm ăn bình quân khoảng 500.000 người/ngày... thành phố là một đô thị có quy mô dân số lớn, mật độ dân cư dày đặc và nhịp sống sôi động cao nhất nước.

Bên cạnh những tiến bộ của sự phát triển, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đó là: tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng dân số cơ học rất nhanh, nhiều vấn đề xã hội phức tạp, tình hình các loại tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống thực dụng, lai căng, nhất là một bộ phận trong giới trẻ rất đáng lo ngại, chưa tạo được nội lực đủ sức chống lại sự xâm lấn và lây lan của những nhân tố độc hại ở nhiều cấp độ, trạng thái khác nhau, ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội. Mặt khác, kinh tế thành phố phát triển và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới còn làm phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, hoạt động khá tinh vi; một số tội phạm mới xuất hiện như tội phạm trên lĩnh vực công nghệ thông tin, tội phạm internet, tội phạm lừa đảo mang tính quốc tế.

Từ năm 1995 - 1999 bình quân hàng năm xảy ra khoảng 13.318 vụ phạm pháp hình sự, năm 1995 là năm có số vụ xảy ra cao nhất 14.835 vụ; tội phạm có tổ chức phát triển khá nhanh và diễn biến ngày càng phức tạp, số đối tượng có tiền án, tiền sự phạm tội mới chiếm tỷ lệ cao. Đáng chú ý là đã xuất hiện các băng nhóm tội phạm là người nước ngoài vào thành phố hoạt động, dùng hung khí thanh toán lẫn nhau, hình thành các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, hoạt động lừa đảo, rửa tiền, tiêu thụ tiền giả, lạm dụng tình dục, buôn bán phụ nữ, trẻ em ....

Để giải quyết thực trạng trên, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VII (2001-2005) đã đề ra Chương trình mục tiêu 3 giảm (giảm tội phạm, ma túy, mại dâm) và là một trong 12 chương trình, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện. Qua 8 năm thực hiện, Chương trình đã thu được một số kết quả tích cực và mang lại nhiều hiệu quả trên các lĩnh vực xã hội, môi trường đầu tư, giáo dục xây dựng con người mới và cả hiệu quả về xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm, xây dựng chính quyền địa phương cơ sở vững mạnh.

Trước hết, Chương trình mục tiêu 3 giảm đã mang lại hiệu quả cao về xây dựng một môi trường xã hội an toàn và ổn định:

Bằng sự chỉ đạo quyết liệt và tập trung, với những kế hoạch, chương trình trọng điểm và tổng hợp các biện pháp hành chính, kinh tế, xã hội kết hợp với các biện pháp tuyên truyền, giáo dục; thành phố đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân; phát động phong trào sâu rộng trong quần chúng, được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân;

(\*) PGS.TS. Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

huy động được nhiều lực lượng tham gia và đạt nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn mại dâm, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn hơn, lành mạnh hơn.

Qua 8 năm, Chương trình mục tiêu 3 giảm có bước đột phá; các loại tội phạm giảm đáng kể; các ngành chức năng đã phối hợp đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với bọn tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh chuyên sâu với từng loại tội phạm. Kết quả từ năm 1999 đến nay đã triệt phá 4.721 băng nhóm, bắt 13.915 tên tội phạm hình sự; 34.698 tên tội phạm ma túy; 2.373 tên tổ chức mại dâm; đồng thời tổ chức cai nghiện tập trung cho hơn 30 ngàn lượt người nghiện ma túy đạt kết quả. Góp phần đấu tranh kéo giảm hơn 45% số vụ phạm pháp hình sự so với 10 năm trước (từ 13.000 đến 14.000 vụ/năm, nay còn 6.000 đến 7.000 vụ/năm). Kéo giảm tình trạng gia tăng người nghiện mới (số đối tượng bị tập trung năm 2007 chỉ bằng 10% năm 2002), góp phần kéo giảm hàng năm tình hình tội phạm hình sự (16.000 vụ năm 1999 - 2000 giảm xuống còn khoảng 9.000 vụ mỗi năm 2006, 2007) và đặc biệt là kéo giảm các loại tội phạm có liên quan đến ma túy. Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội đối với chủ trương đúng đắn, đầy tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc của lãnh đạo thành phố.

Hoạt động của các loại tội phạm, ma túy và mại dâm cũng không còn mang tính công khai, thách thức công luận và các cơ quan quản lý nhà nước; địa bàn giáp ranh, lâu nay là địa bàn khó kiểm soát, đã được giải quyết khá triệt để; tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trong các đối tượng cũng giảm xuống đáng kể.

Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” (gọi tắt là Đề án) là nội dung quan trọng, bước đi nối tiếp của Chương trình mục tiêu “3 giảm”; được tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả bước đầu.. Mục tiêu của thành phố trong phòng, chống ma túy là phải cắt được nguồn “cung” ma túy, tức đẩy mạnh chuyển hóa địa bàn, xóa bỏ các tụ điểm buôn bán ma túy, triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy vào thành phố; đồng

thời tập trung tất cả người nghiện vào cơ sở chữa bệnh để xóa bỏ sức “cầu”.

Thành phố quan niệm tập trung người nghiện để cắt cơn, giải độc chỉ là giải pháp trị liệu ban đầu, giải pháp cơ bản và bền vững là phải đẩy mạnh giáo dục nhân cách, nâng cao trình độ học vấn, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi họ tái hòa nhập cộng đồng với nhân cách hoàn thiện, ổn định cuộc sống, không tái nghiện. Việc tập trung phần lớn các đối tượng tệ nạn vào cơ sở chữa bệnh đã giúp cho hơn 30.000 gia đình thoát khỏi bi kịch nghiệt ngã khi phải đối diện hàng ngày với việc con em mình nghiện ngập ma túy; đã tạo cơ hội cho hơn 30.000 con người được đưa vào cơ sở chữa bệnh, lao động, học tập, rèn luyện nhân cách để làm lại cuộc đời tươi sáng. Điều này đã góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự ngày càng tốt hơn, đem lại hình ảnh văn minh, an bình cho thành phố, được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Thứ hai, Chương trình mục tiêu 3 giảm đã mang lại hiệu quả về việc tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế thành phố:

Môi trường đầu tư của một địa phương bao gồm nhiều yếu tố cấu thành, đó là thể chế kinh tế, cơ chế, chính sách, trình độ phát triển hạ tầng kỹ thuật, chi phí sản xuất, giá cả nguyên vật liệu, trình độ nguồn nhân lực, thị trường tiêu thụ, tính an toàn trong hoạt động đầu tư kinh doanh... trong đó, yếu tố an toàn được các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm, là yếu tố tác động trực tiếp đến tâm lý của các nhà đầu tư, tác động ngay từ khi nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và nó có tác động đến chủ trương và quyết định đầu tư của họ.

Một môi trường đầu tư tốt, phải bao gồm tất cả các yếu tố trên và không thể bỏ qua yếu tố an toàn của môi trường. Chính vì nhận thức như vậy, nên trong chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm, lãnh đạo thành phố đã thể hiện quyết tâm cao, bằng sự kiên trì, với những biện pháp kiên quyết nhằm ngăn chặn sự phát sinh, đẩy lùi sự phát triển của các loại tội phạm, tạo ra một môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn.

Việc tập trung người nghiện vào quản lý, giáo dục đã kéo giảm đáng kể sức cầu về ma túy,

giúp loại bỏ một khoản chi hoang phí trong xã hội về sử dụng ma túy lên đến hàng ngàn tỷ đồng trong gần 5 năm qua. Mặt khác, nhờ được chữa trị, chăm sóc, giáo dục, học nghề và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động nên đã tạo ra nhiều sản phẩm có ích cho xã hội. Đồng thời, tình hình an ninh trật tự được ổn định đã góp phần cho việc thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế và phát triển du lịch của thành phố.

Trong những năm qua, thành phố đã thật sự là điểm đến an toàn, thân thiện cho du khách các nước trên thế giới đến tham quan, du lịch; lượng khách quốc tế đến thành phố ngày càng tăng, năm 2006: 2,35 triệu lượt, 2007: 2,7 triệu lượt; kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, theo hướng nâng cao chất lượng, phát triển ổn định và bền vững; tốc độ tăng trưởng luôn đạt mức tăng trưởng bình quân ở hai con số trong nhiều năm. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng nhanh, góp phần phát triển kinh tế, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố tiếp tục gia tăng và luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng dự án và số vốn đầu tư; doanh nghiệp trong nước cũng an tâm bỏ vốn làm ăn: số doanh nghiệp được thành lập tăng hàng năm; hiện nay có hơn 90.000 doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp ngoài nhà nước đã đóng góp hơn 30% GDP của thành phố

Có thể nói, kết quả của tăng trưởng kinh tế có phần đóng góp tích cực của việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: tội phạm, ma túy, mại dâm.

Thứ ba, Chương trình mục tiêu 3 giảm còn mang lại hiệu quả về xây dựng con người mới, xây dựng gia đình văn hóa mới, nền tảng của sự phát triển một xã hội văn minh, hiện đại; là một chương trình thể hiện tính nhân văn cao:

Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ma túy, mại dâm là một cuộc đấu tranh rất cam go, phức tạp; bởi vì đây là cuộc đấu tranh giữa cái tốt với cái xấu, giữa cái tích cực với cái tiêu cực, nhằm chuyển hóa nhân cách trong một bộ phận dân cư mà trước hết là một bộ phận thanh thiếu niên do nhận thức kém, đua đòi, ham chơi, lệch lạc trong nhận thức đã rơi vào con đường nghiện ngập, phạm tội; qua đó góp phần xây dựng một

lối sống lành mạnh, một nhân cách sống vì cộng đồng, vì xã hội; xây dựng một thế hệ thanh niên sống có lý tưởng, có ước mơ hoài bão, có ý chí vươn lên, vượt qua khó khăn trước mắt, vượt qua những cám dỗ đời thường, sống có trách nhiệm, sống biết cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và thành phố.

Trong chỉ đạo, thành phố luôn tìm những biện pháp phù hợp cho từng loại đối tượng; đối với các loại tội phạm hình sự, thành phố kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng; tổ chức trấn áp, khám phá nhiều vụ án lớn, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức; tập trung đấu tranh, kéo giảm các loại tội phạm; truy tố xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với các em do hoàn cảnh khó khăn, do nhận thức hạn chế lầm lỡ sa vào con đường nghiện ngập, thành phố mở rộng vòng tay, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em có cơ hội hoàn thiện nhân cách, hoàn lương và hòa nhập với cộng đồng, với gia đình.

Để làm được như vậy, thành phố đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất lên đến trên 1.222 tỷ đồng và đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm để tổ chức các hoạt động giáo dục nhân cách, dạy văn hóa, dạy nghề và tạo việc làm. Cùng với công tác khám chữa bệnh, thành phố còn quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động văn thể mỹ kết hợp với công tác giáo dục nhân cách để hướng dẫn và giúp đỡ học viên từng bước thay đổi lối sống, rèn luyện nhân cách nhằm sớm tái hòa nhập cộng đồng; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho học viên tìm hiểu về kiến thức pháp luật, mở các lớp dạy văn hóa từ xóa mù chữ đến trung học phổ thông; đẩy mạnh công tác dạy nghề với nhiều ngành nghề phù hợp với trình độ học vấn, sức khỏe và nguyện vọng của học viên, sát với yêu cầu thực tế nhằm mục đích giúp học viên khi hoàn lương có khả năng tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

Các doanh nghiệp cũng hưởng ứng chủ trương đầy tính nhân văn này, cùng chung tay góp sức cùng chính quyền thành phố trong việc tổ chức lao động, tạo việc làm tại chỗ cho học viên tại các trung tâm, trường giáo dục phù hợp với khả năng và sức khỏe của các em; nhiều doanh nghiệp đã tặng thiết bị dạy nghề, mở xưởng để

đáp ứng công tác dạy nghề, giải quyết việc làm; một số doanh nghiệp con tham gia đầu tư vào khu công nghiệp Nhị Xuân và sẵn sàng tiếp nhận học viên có tay nghề sau khi tái hòa nhập cộng đồng vào làm việc. Tổng giá trị đầu tư của các doanh nghiệp, cá nhân vào sản xuất tại các Trường, Trung tâm, cơ sở giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện với số vốn đăng ký ban đầu 832,6 tỷ đồng. Đến nay do số lao động tái hòa nhập cộng đồng, tổng giá trị đầu tư còn lại là 233,1 tỷ đồng.

Các tầng lớp nhân dân thành phố cũng hưởng ứng tích cực; tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức hội đoàn, tùy theo điều kiện và khả năng của mỗi thành viên mà có kế hoạch tham gia cụ thể thiết thực. Công tác giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng được thực hiện chủ yếu thông qua giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội tại địa phương. Các đoàn thể chính trị ở địa phương thường xuyên quan tâm theo dõi, quản lý và giúp đỡ những người hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp vốn vay không lấy lãi tạo việc làm. Thường xuyên sâu sát, tổ chức nắm bắt về tình hình, đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, hướng dẫn họ tự tin, xóa bỏ mặc cảm, giúp đỡ cách làm ăn, sử dụng vốn vay, cũng như vận động nhân dân cảm thông, không định kiến, kỳ thị để giúp người hoàn lương tự khẳng định mình vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Nhiều mô hình tập hợp giúp đỡ rất sáng tạo, có hiệu quả phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, như: xây dựng phường xã lành mạnh không có ma túy trong khu dân cư, nhân rộng các điển hình về “Phường, xã văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, phát động “Phong trào người tốt, việc tốt”, phát động các tổ hội đăng ký thực hiện “4 không” (không sử dụng, không mua bán, không tàng trữ, không vận chuyển ma túy), xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tổ nhóm “Đồng đảng”, “Lá chắn”, “Đồng cảm”, “Phụ nữ cùng tiến”... nhằm đi sâu, gần gũi, tuyên truyền giáo dục, giúp đỡ các đối tượng tệ nạn xã hội từ bỏ hành vi, xây dựng cuộc sống lành mạnh. Xây dựng tổ thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, các tổ nhóm ngành nghề tự quản về an ninh trật tự,

như: “Ngành hàng tự quản”, “Đội Xe ôm tự quản”, “Đội Bốc xếp tự quản”, Nhà trọ công nhân tự quản”...

Có thể nói, Chương trình mục tiêu 3 giảm đã góp phần giáo dục và cải tạo hàng vạn thanh niên lầm lỡ, dần phục hồi nhân cách, trở thành người biết vươn lên chiến thắng bệnh tật, chiến thắng thói hư tật xấu của bản thân, làm lại cuộc đời mình; một số trường hợp đã hoàn lương, sống có ích cho mình và cho đời. Ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận thanh thiếu niên; xây dựng lối sống lành mạnh, hướng thanh niên học hành, lao động, xây dựng sự nghiệp bằng chính nỗ lực của mình; hạn chế tình trạng thích ăn chơi sa đọa, hưởng thụ, đi vào con đường nghiện ngập, phạm tội.

Thứ tư, Chương trình mục tiêu 3 giảm còn tạo ra hiệu quả về xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; xây dựng chính quyền địa phương cơ sở vững mạnh, góp phần nâng cao vị thế chính trị của chính quyền thành phố.

Khi phân tích đánh giá nguyên nhân làm gia tăng tội phạm, ma túy, mại dâm, lãnh đạo thành phố đã phân tích cả 2 khía cạnh, có nguyên nhân khách quan và cả nguyên nhân chủ quan; có nguyên nhân từ những yếu tố tác động từ bên ngoài, nhưng cũng có nguyên nhân xuất phát từ nội tại của nền kinh tế, từ điều kiện về kinh tế - xã hội, từ sự phát triển không đồng đều giữa các địa phương, các vùng, miền; trong đó có sự yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện để một số người lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; công tác phối hợp trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm giữa các ngành, các cấp, giữa các địa phương, nhất là khu vực, địa bàn giáp ranh chưa thật sự đồng bộ, chưa mang lại hiệu quả; một số cấp ủy và chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; chưa thật sự quan tâm triển khai nghiêm túc, còn cho đây là trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách; chưa tập trung chỉ đạo công tác phối hợp và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; một số đơn vị chuyên trách hoạt động kém hiệu quả.

Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu 3 giảm: tội phạm, ma túy và mại dâm, cho thấy đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, trong tổ chức thực hiện đã triển khai khá đồng bộ các giải pháp trên cả hai mặt phòng chống và xây; đồng thời thành phố có sự tập trung chỉ đạo và đeo bám thực hiện quyết liệt nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực, kìm hãm được sự phát sinh, phát triển của loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đã thể hiện được sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và trong xã hội, từ thành phố đến cơ sở; đã tạo ra cơ chế Đảng lãnh đạo, Chính quyền quản lý điều hành, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, các tổ chức xã hội bằng nhiều hoạt động, phong trào tôn vinh những giá trị đạo đức, truyền thống của dân tộc, lối sống tốt đẹp góp phần mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm.

Trong chỉ đạo, thành phố đã thực hiện khá tốt quan điểm gắn công tác phòng chống tội phạm, ma túy và mại dâm với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, chuyển hóa địa bàn phức tạp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo xóa đói giảm nghèo với các chương trình an sinh xã hội khác để tạo thành sức mạnh tổng hợp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”, xây dựng và quy hoạch cụ thể các ngành nghề kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế và vui chơi giải trí của người dân. Không ngừng đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các hoạt động kinh doanh biến tướng, trá hình theo pháp luật.

Trong thực hiện, thành phố đã xây dựng được một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, kiên trì đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tổ chức phong trào quần chúng tham gia hưởng ứng công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn tội phạm và xã hội, nuôi dưỡng và phát triển các phong trào, đề cao truyền thống gia đình, sự thủy chung và tôn vinh gương người tốt

việc tốt, người con hiếu thảo, học giỏi, vượt khó... trong cộng đồng. Đồng thời thường xuyên kiện toàn lực lượng kiểm tra liên ngành và đội ngũ cán bộ phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội từ thành phố đến phường - xã, thị trấn; tổ chức lực lượng đông đảo các Tổ cán sự xã hội tình nguyện với trên 1.200 tình nguyện viên (Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã theo Thông tư liên tịch số 27) trên tất cả 322 phường - xã, thị trấn, thường xuyên đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các tệ nạn xã hội, những biến tướng của chúng, xây dựng kế hoạch trong từng giai đoạn, góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Song song với công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn, tụ điểm phức tạp, thành phố đã tập trung chỉ đạo xây dựng phường - xã, thị trấn không còn tội phạm, ma túy và mại dâm gắn kết với việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ... Tính đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 666 khu dân cư xuất sắc, 951 khu dân cư văn hóa, 133 khu dân cư tiên tiến, 943.192 hộ gia đình văn hóa; biểu dương 55.571 gương “Người tốt, việc tốt” ở cộng đồng dân cư. Về xây dựng phường, xã lành mạnh đã có 169/322 phường - xã, thị trấn có quyết định của Ủy ban nhân dân quận, huyện công nhận lành mạnh theo tiêu chí Nghị quyết liên tịch 01/2005/NQLT, gồm có 70 phường - xã, thị trấn duy trì không có tệ nạn ma túy, mại dâm; 50 phường, xã, thị trấn chuyển hóa không còn tệ nạn ma túy, mại dâm; có 49 phường - xã, thị trấn chuyển hóa mạnh về tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tóm lại, hiệu quả của việc thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm được thể hiện ở nhiều khía cạnh, nhưng rõ nét nhất, khái quát nhất là hiệu quả về mặt xã hội, hiệu quả về mặt kinh tế, hiệu quả về mặt xây dựng con người và hiệu quả về mặt chính trị; đã tạo dựng một xã hội ổn định, một môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, chuyển hóa nhân cách cho hàng vạn con người và nâng cao vị thế chính trị của thành phố./.